

# ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๗๑๐/๕๕๘

กวด. ๖๒.๑  
วันที่ ๒๖ พ.ค. ๖๕  
เวลา ๑๖.๓๕

สลด.  
ส่ง : กวด.  
รับที่ : ๕5343/65  
26 พ.ค. 2565 เวลา 13.30 น.



สำนักงบประมาณ

ถนนพระรามที่ ๖ กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

๖๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕

เรื่อง โครงการอาชีพสร้างโอกาสทางการศึกษาให้เยาวชน เพื่อผลิตกำลังคนของประเทศ  
(อาชีพอยู่ประจำ เรียนฟรี มีอาชีพ)

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/๑๑๑๙๐  
ลงวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรีขอให้สำนักงบประมาณเสนอความเห็น  
ในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการรัฐมนตรี กรณีกระทรวงศึกษาธิการเสนอเรื่อง โครงการ  
อาชีพสร้างโอกาสทางการศึกษาให้เยาวชน เพื่อผลิตกำลังคนของประเทศ (อาชีพอยู่ประจำ เรียนฟรี มีอาชีพ)  
เพื่อให้คณะกรรมการรัฐมนตรีพิจารณา ดังนี้

๑. เห็นชอบในหลักการโครงการอาชีพสร้างโอกาสทางการศึกษาให้เยาวชน เพื่อผลิต  
กำลังคนของประเทศ (อาชีพอยู่ประจำ เรียนฟรี มีอาชีพ) ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
ทั่วประเทศ จำนวน ๑๗๐ แห่ง ระยะเวลา ๑๐ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๗๔)

๒. อนุมัติงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอาชีพสร้างโอกาสทางการศึกษาให้เยาวชน  
เพื่อผลิตกำลังคนของประเทศ (อาชีพอยู่ประจำ เรียนฟรี มีอาชีพ) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยขอเจียดจ่าย  
จากงบประมาณของส่วนราชการ และตั้งแตปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๔ ให้ขอจัดตั้งงบประมาณ  
รายจ่ายประจำปีของส่วนราชการ

๓. เห็นชอบกรอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๔ เพื่อเป็นการ  
ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนที่ตกหล่นจากระบบการศึกษา (หลังสำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๓)  
กลับเข้าสู่ระบบการศึกษาสายอาชีพ ที่มีคุณภาพและมาตรฐาน  
รวมทั้งขอให้พิจารณาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง  
ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงบประมาณพิจารณาแล้วขอเรียนว่า โครงการอาชีพสร้างโอกาสทางการศึกษาให้เยาวชน  
เพื่อผลิตกำลังคนของประเทศ (อาชีพอยู่ประจำ เรียนฟรี มีอาชีพ) มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือและสนับสนุน  
เยาวชนในกลุ่มที่ตกหล่นจากระบบการศึกษา กลุ่มที่ขาดโอกาสทางการศึกษา ยากจน และอยู่ในพื้นที่ห่างไกล  
เพื่อลดความเหลื่อมล้ำและเพิ่มโอกาสทางการศึกษา ซึ่งมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายรัฐบาล

/และนโยบาย...

และนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ โดยดำเนินการในลักษณะโรงเรียนอยู่ประจำที่มีสิ่งอำนวยความสะดวก เอื้อต่อการเรียนรู้ พร้อมทั้งมีอุปกรณ์การเรียนที่ส่งเสริมการเรียนรู้ ลดความเสี่ยงในการถูกชักจูงไปในทางที่ไม่สมควร จึงเห็นสมควรที่คณะรัฐมนตรีจะพิจารณาให้ความเห็นชอบในหลักการโครงการอาชีวะสร้างโอกาสทางการศึกษา ให้เยาวชน เพื่อผลิตกำลังคนของประเทศ (อาชีวะอยู่ประจำ เรียนฟรี มีอาชีพ) โดยดำเนินโครงการในพื้นที่นำร่อง ๖ จังหวัดอันดามัน ตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เป็นลำดับแรก สำหรับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการดังกล่าว เห็นสมควรให้สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา พิจารณาปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ หรือโอนเงินจัดสรร หรือเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร แล้วแต่กรณี ตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และเห็นควรให้มีการติดตามผลการดำเนินงาน และประเมินผลของโครงการก่อนที่จะขยายผลในพื้นที่อื่นต่อไป ส่วนค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นในปีงบประมาณต่อ ๆ ไป เห็นควรให้สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษานำผลการดำเนินงานและประเมินผลโครงการประกอบการจัดทำ แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี ตามความจำเป็นและเหมาะสม สอดคล้องกับข้อเท็จจริง โดยคำนึงถึงศักยภาพและความพร้อมของสถานศึกษา แต่ละพื้นที่ในการจัดการเรียนการสอน ความคุ้มค่า ต้นทุน และความซ้ำซ้อนในการดำเนินงาน รวมถึงความเป็นธรรม และเท่าเทียมในการคัดเลือกนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ตลอดจนการสร้างความรู้และความเข้าใจในทุกมิติ ของโครงการ และประโยชน์ที่ทุกภาคส่วนจะได้รับเป็นสำคัญ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

๒๐ธันวาคม ๒๕๖๕

(นายเฉลิมพล เพ็ญสุตร)

ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ

กองจัดทำงบประมาณด้านสังคม ๑

โทร. ๐ ๒๒๖๕ ๑๒๖๒

โทรสาร ๐ ๒๒๗๓ ๙๙๒๘